

Giới Thiệu Sách mới Mùa GS-2022

Chủ đề: Lòng Nhân Đạo

Tác giả: *Christiane Bacher*

MỘT CON TÀU CHO HÒA BÌNH

Cuộc đời dũng cảm của Tiến sĩ Rupert Neudeck



Cái tên **Rupert Neudeck** đã gắn liền với con tàu huyền thoại **CAP ANAMUR**. Trọn cả cuộc đời phục vụ tha nhân – cả một cuộc đời đầy phiêu lưu mạo hiểm. Tiến sĩ **Rupert Neudeck** đã không chỉ nói suông mà còn thể hiện thành hành động qua việc cứu sống hàng chục ngàn thuyền nhân tỵ nạn Việt Nam ngoài biển Đông. Sau đó ông còn thành lập “**Hội Mũ Xanh**” (*Gruenhelme e.V.*), một tổ chức cứu trợ nhân đạo vẫn đang hoạt động tại Châu Phi và Châu Á.

Cuốn sách vừa được xuất bản gồm 168 trang (khô 21x1.8 x21.1 cm), do nữ văn sĩ, nhà báo **Christiane Bacher** thực hiện, trong đó kể lại cuộc đời của Tiến sĩ Rupert Neudeck từ lúc sơ sinh trong chiến tranh, đến những gian truân khổ ải trong thời gian tỵ nạn và những nỗ lực cứu trợ nhân đạo của người đàn ông can đảm này bằng ngôn ngữ dễ hiểu và sinh động, với nhiều hình ảnh tư liệu gia đình chưa từng được phổ biến. Thêm vào đó là những hình minh họa sâu sắc của họa sĩ thầy dòng Biển Đức Lukas Ruegenberg (94 tuổi).

Ngoài ra, tác giả còn tiết lộ mối quan hệ đặc biệt giữa Tiến sĩ Rupert Neudeck và cố tổng thống Nga Michail S. Gorbatschow, danh tính thật sự của ông lúc sơ sinh, mô tả cuộc tình giữa ông với người vợ Christel Neudeck và những lá thư của các cháu nội ngoại của ông đã viết gửi cựu nữ thủ tướng Đức Angela Merkel...và nhiều điều mới lạ khác.

Sách được bán với giá 20.00 EUR (bao gồm cước phí và được trích ra 5 EUR Spenden cho Gruenhelme e.V.) với chữ ký của bà Neudeck. Để thuận tiện và cũng theo yêu cầu của bà Neudeck, xin các anh chị em gửi thư trực tiếp đến bà (ghi rõ địa chỉ của mình) và kèm theo 20 EUR (tiền mặt) trong bao thư, theo địa chỉ sau:

Christel Neudeck
Kupfer Str.7
53842 Troisdorf

Riêng các anh chị em hoặc hội đoàn, tổ chức...muốn đặt mua một lần với số lượng lớn hơn, xin liên lạc trực tiếp với bà Neudeck qua Email: christelneudeck@gmx.de

Ngoài ra, các anh chị cũng có thể đặt mua qua “**amazon.de**” hay “buecher.de” cũng đồng giá **20.00 EUR** (nhưng không có chữ ký của bà Neudeck và không có Spenden).

Một cuốn sách dành cho cả gia đình để truyền cảm hứng, để đọc và học hỏi, như một di sản của vị ân nhân đã cứu sống mình và gia đình. Rất mong các anh chị em ủng hộ, vừa để tặng con cháu hay bạn bè, vừa có một chút đóng góp để cùng tiếp nối các công tác nhân đạo của Tiến sĩ Rupert Neudeck.

Nguyễn Hữu Huân
Cap Anamur e.V./Gruenhelme e.V.
(tháng 11 năm 2022)

